

“  
ตลาดหลักทรัพย์ฯ  
เป็น Matchmaker  
ทำให้ผู้ที่สามารถช่วยเหลือ  
มาพบกับ  
ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ  
”

เกศรา มัญชุศรี  
กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



**เกศรา มัญชุศรี** กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมเปิดโครงการ SET Social Impact Day 2016 เวทีเชื่อมโยงความร่วมมือของภาคธุรกิจและภาคสังคม ครั้งที่ 1 โดยกล่าวแสดงความยินดีในการจัดงานในครั้งนี้และขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานรวมถึงบริษัทต่างๆ ทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงบริษัท Social Enterprise ที่ได้มาจัดตั้งบูธให้ความรู้ และนับเป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นสำหรับ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ในโอกาสก้าวเข้าสู่ปีที่ 42 อย่างประสบความสำเร็จ มีบริษัทและธุรกิจเข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อระดมทุน รวมทั้งมีนักลงทุนเข้ามาลงทุนด้วยตนเองและลงทุนกองทุนต่างๆ มีส่วนสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากธุรกิจของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้ง 645 บริษัท เป็นธุรกิจที่จ่ายภาษีนิติบุคคลให้กับรัฐบาลสูงสุดคิดเป็น ร้อยละ 35 ของทั้งประเทศจากบริษัททั้งหมดในประเทศไทยกว่า 600,000 ราย



ในขณะที่เดียวกันภาคธุรกิจก็ต้องคำนึงถึงภาคสังคม เนื่องจากภาคธุรกิจต้องพึ่งพาสังคมและสิ่งแวดล้อม เพราะฉะนั้นตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงให้ความสำคัญของด้าน 2 นี้ด้านเสมอ ในด้านธุรกิจก็จะคำนึงถึงการสร้างรายได้ และผลประโยชน์ที่ดี รวมถึงการสร้างบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ ส่วนในด้านสังคมทำอะไรที่จะให้ภาคธุรกิจอยู่ร่วมกับประชาชน สังคม รวมถึงสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบๆ ได้อย่างสมดุล ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงเข้ามามีบทบาทในการสร้างความตระหนักดังกล่าวให้เกิดขึ้นแก่บริษัทจดทะเบียน โดยได้เริ่มต้นจากการดำเนินการสร้างธรรมาภิบาลขึ้น และปัจจุบันได้ต่อยอดไปเป็นหลักการที่เรียกว่า ESG ซึ่งประกอบด้วย E หมายถึง สิ่งแวดล้อม S หมายถึง สังคม และ G หมายถึง ธรรมาภิบาล โดยปัจจุบันบริษัทต่างๆ เริ่มตระหนักถึงการเป็นส่วนหนึ่งของสังคม และได้เริ่มดำเนินกิจกรรมต่างๆ ทางสังคมมากขึ้น ในขณะที่ **“ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทำหน้าที่เป็น Matchmaker ในการให้ผู้ที่สามารถช่วยเหลือมาพบกับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ”** เพราะฉะนั้นจึงเป็นหน้าที่หลักของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่จะทำให้บริษัทจดทะเบียนทั้ง 645 บริษัท ตระหนักถึงความสำคัญในการมีส่วนร่วมในภาคสังคมและภาคประชาชน ทำอย่างไรให้ผู้ที่มีความพร้อมด้านทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นด้านการเงิน ด้านความรู้ และด้านบุคลากรสามารถมาพบกับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ จึงเป็นที่มาของการพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคม โดยปัจจุบันมี 56 องค์กร ภายใต้ Social Impact Platform ที่รองรับความช่วยเหลือ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะได้ดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงการดำเนินงานแบบมีส่วนร่วมกับภาคประชาชนและสังคมจะเป็นไปอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

SET Social Impact

